




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

9 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขานุการ สปสช. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการ "30 บาทรักษาทุกที่" มีการเปิดตัวโครงการจนครบ 77 จังหวัดภายในสิ้นปี 2567 ใช้ระยะเวลา 1 ปี มีเป้าหมายหลัก คือ ลดความแออัดใน รพ. และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสุขภาพ โดยการส่งเสริมหน่วยบริการนวัตกรรม เช่น คลินิกการพยาบาล ร้านขายยา คลินิกเทคนิคการแพทย์ และคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>กิจกรรม Thai Health Day Run 2024</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, hfocus, TNN)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Thai Health Day Run 2024 วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด "เมื่อคุณเริ่มวิ่ง หัวใจเต้นแรง" ณ สะพานพระราม 8 กทม. มีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,500 คน เน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยในงานกีฬามวลชนประเภทงานวิ่ง มีมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์ พร้อมพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมให้นักวิ่งเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนวิ่ง นำไปสู่ต้นแบบการจัดการวิ่งที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย มุ่งเป้าหมายระดับเป็น 1 ในสนามต้นแบบด้านความปลอดภัยและการแพทย์ให้แก่วงการงานวิ่งในอนาคต รวมถึงสร้างสังคมกระฉับกระเฉง ส่งเสริมให้เกิดนักวิ่งหน้าใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงเกิดโรค NCDs</p>	
<p>สร. สั่งการทุกจังหวัดเข้มรับมือ PM2.5 ปี 68</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สวพ.91</p> <p>- สร. ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปี 2568 ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสสจ.ทั่วประเทศ ดำเนินงานรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5 กำหนด 4 มาตรการสำคัญ สร้างความรอบรู้การลดมลพิษและการดูแลสุขภาพตนเอง เผื่อระวังแจ้งเตือนหากค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน ทั้งประชาชน และนักท่องเที่ยว พร้อมเตรียมห้องปลอดฝุ่นเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง จัดทีมปฏิบัติการดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ยกกระดับเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขหากสถานการณ์รุนแรง และเผื่อระวังโรค 4 กลุ่มโรคเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มโรคทางเดินหายใจ กลุ่มโรคตาอักเสบ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด และกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ พร้อมประสานระดับพื้นที่เผื่อระวัง และแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ขณะที่ กรมการขนส่งทางบก เร่งดำเนินการมาตรการเพื่อป้องกันและลดมลพิษภาคคมนาคมขนส่ง ตรวจสอบค่าควันดำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอความร่วมมือสหพันธ์การขนส่งทางบก แห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและการวิ่งรถเปล่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ หากจำเป็นต้องใช้แนะนำให้ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้พร้อม นอกจากนี้ มีการอำนวยความสะดวกในการใช้รถโดยสารสาธารณะแก่ประชาชน โดย ขสมก. จัดให้มีรถ Shuttle Bus ทำหน้าที่เชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ (Feeder) ระหว่าง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) - สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (BTS) โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM2.5</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แนะนำศาสตร์แผนไทยดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยดูแลผู้สูงอายุ ตามหลักธรรมานามัย ได้แก่ กายานามัย จิตตานามัย และชีวิตานามัย รวมถึงการนำสมุนไพรในกลุ่มที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดมาปรุงเป็นอาหารและเครื่องดื่ม โดยลูกหลานต้องเพิ่มความใกล้ชิด ใส่ใจดูแล สังเกตอาการของผู้สูงอายุ หากพบสิ่งผิดปกติต้องพาไปพบแพทย์ในทันที และควรระมัดระวังในการลื่นหกล้มในกลุ่มผู้สูงอายุ</p> <p>- นพ.กุลธนิต วนรัตน์ ผอ.สถาบันการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงทางเลือกในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยการออกกำลังกายฤๅษีดัดตน ช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือด และแนะนำตำรับยาหอมนวโกศ บรรเทาอาการวิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน ลมจุกแน่นในอก หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยหรือการใช้จ่ายสมุนไพรในการรักษาโรคหรือบรรเทาอาการ สามารถปรึกษาแพทย์แผนไทยในสถานบริการสุขภาพของรัฐได้ทั่วประเทศ หรือติดต่อกรมการแพทย์แผนไทย และ line @DTAM</p>	
<p>ปีน "อสม. - คนตงงาน" ฝึก "หมอนวด" ฟรี!</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ข้อมูลว่า ตอนนี้มีกรมเตรียมร่างหลักสูตรร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง เพียงแต่มีการเพิ่มความรู้อธิบายวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพื่อให้ต่างชาติ รู้สึกมั่นใจและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มความรู้อธิบายวัฒนธรรมทางด้านภาษา ซึ่งขณะนี้หลักสูตรได้ร่างรายละเอียดไปแล้วประมาณครึ่งทาง คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเดือน มกราคม 2568 นอกจากนี้ เตรียมจัดหลักสูตรอบรมการนวดให้อสม.10,000 ฟรี เป็นของขวัญปีใหม่ คาดเสร็จไม่เกิน ม.ค. 68 พร้อมหาแหล่งงบประมาณมาฝึกอบรมประชาชนกลุ่มตงงาน หากต้องการเรียนนำไปสร้างรายได้สร้างอาชีพ</p>	
<p>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สนง.คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เผย แต่ละปีจะมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ราว 1 พันเรื่อง ครึ่งหนึ่งเป็นการร้องเรียนในพื้นที่ส่วนกลางที่ดำเนินการตรวจสอบ เฝ้าติดตามกฎหมายเก็บหลักฐานอย่างเข้มข้น ส่วนใหญ่จบที่การส่งมาเสียค่าปรับ สำหรับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์/โซเชียลมีเดีย พบปัญหา 2 ประเด็น 1) ร้านค้าไม่มีใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เถื่อน ตามกฎหมายการขายทางออนไลน์ไม่สามารถทำได้ แต่ก็ยังมีการฝ่าฝืน</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ประชาชาติ, บ้านเมือง, Thaitabloid, newtv, fm91, NBT, INN)</p> <p>- ผู้ว่าฯ กทม. ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมจัดเวทีรวมพลังคนไทยไม่เอาบุหรีไฟฟ้า เพื่อยื่นรายชื่อคนไทยไม่เอาบุหรีไฟฟ้า 592,727 รายชื่อ ต่อประธานรัฐสภา ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรีไฟฟ้าในประเทศไทย หัวหน้าพรรคการเมือง และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้คงกฎหมายห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรีไฟฟ้า รวมทั้งเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยมีแกนนำนักเรียน GenZ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2 กล่าวขอเรียกร้องถึงรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรในการปกป้องเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากบุหรีไฟฟ้า 4 ข้อ</p>	
<p>กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- สิ่งที่จะต้องจับตาดูอย่างยิ่ง ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 พ.ศ.2567 ที่จะมีการเปิดประชุมในวันที่ 12 ธันวาคม 2567 คือ การพิจารณาเกี่ยวกับ “กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรีไฟฟ้า” ที่น่าจะมีหลายเรื่องที่จะต้องพิจารณา “เปลี่ยนจากข้อห้ามตามกฎหมาย ให้เป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมาย”</p> <p>ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดจากเดิมอย่างน้อย 3 เรื่องใหญ่ที่ภาคประชาสังคมและนักวิชาการมีความกังวลอย่างยิ่ง คือ 1.องค์ประกอบของคณะกรรมการ จากเดิมมี 2 ชุด คือ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ แต่ฉบับใหม่ จะเหลือเพียง “คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ” ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน แต่สิ่งที่เป็นข้อกังวลอยู่ตรงที่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>องค์ประกอบคณะกรรมการควบคุมฯ จะมีผู้แทนจากภาคธุรกิจเครื่องตี้อัลกอฮอลล์ด้วย 2.การโฆษณา จากเดิมที่ “ห้ามผู้ใดโฆษณา” ถูกปรับเป็น “ห้ามไม่ให้มีการโฆษณา เว้นแต่ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสามารถทำได้ตามหลักเกณฑ์ที่ รว.สธ.กำหนด” และ3. สถานที่และเวลาจำหน่ายเครื่องตี้อัลกอฮอลล์ มีโอกาสจะเปิดให้จำหน่ายได้มากขึ้น</p> <p>ในส่วนของ “บุหรี่ไฟฟ้า” ได้มีการตั้ง “อนุกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย” ซึ่งมีการกำหนดแนวทางเกี่ยวกับการจัดการปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าไว้ 3 แนวทางได้แก่ 1. กำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าทุกประเภทเป็นสิ่งผิดกฎหมาย 2. ให้บุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมาย ยกเว้น Heat not burn Tobacco Product (HTP) 3. ให้บุหรี่ไฟฟ้าทุกประเภทถูกกฎหมาย จะเห็นได้ว่าใน 3 ทางเลือกดังกล่าว มี 2 ข้อที่หากมีการเลือกและได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ จะเป็นการเปลี่ยนกฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าไปจากเดิมอย่างมาก นั่นคือ ข้อ 2 และ 3</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenewscenter</p> <p>-อ.ย. ชี้แจงประเด็นที่มีการโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ ครีมนวดสวดทวาร ยุกไว 3 เท่า ไม่ต้องผ่าตัด ว่า เป็นข้อมูลเท็จ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รักษาโรคริดสีดวงทวารตามที่ปรากฏดังกล่าว ไม่พบการได้รับการอนุญาตจาก อ.ย.แต่อย่างใด จึงไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี้</p>	
<p>ข่าวบิดเบือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenewscenter</p> <p>-อ.ย. ชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องพบต่างด้าวผลิตไอศกรีมรถเข็นขายเอง ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มี อ.ย.นั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน เนื่องจากการขายไอศกรีมรถเข็นตามที่สาธารณะ หากเป็นไอศกรีมที่ผลิตและจำหน่ายเอง และผู้ขายสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารได้ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอ อ.ย. แต่หากเป็นการรับมาขายต่อ ไอศกรีมนั้นต้องมี อ.ย.</p>	
<p>นวดมรณะ</p> <p>1. นักร้องหมอลำเสียชีวิต หลังไปนวดบิตคอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, คมชัดลึก, ผจก., มติชน, ศูนย์ข่าวแชนเนล, js100, brighttv, hfocus, ch7, ch3plus, newtv, thaipbs, news1live, one31, sondhitalk, pptv, kapook, INN, workpoint23, thebangkokinsight)</p> <p>- นางฉันทภาพ พร้าวมอม อายุ 47 ปี แม่ของน.ส.ชญาดา พร้าวมอม หรือ ผิงชญาดา ลูกทุ่งหมอลำ อายุ 20 ปี ที่เสียชีวิตจากการนวดบิตคอ โดยเล่าว่า เหตุเกิดช่วงเดือนตุลาคม 67 น้องผิงมีอาการปวดไหล่และคอ ครั้งแรกไปหาหมอนวดที่ร้านนวดแผนโบราณแถวสวนสาธารณะหนองประจักษ์ เขตเทศบาลนครอุดรธานี หลังนวดกลับมา 2 วันนอนหงายไม่ได้ เพราะปวดต้นคอ คิดว่าเกิดเอฟเฟกต์จากการนวด ต่อมาไปครั้งที่ 2 กับหมอนวดคนเดิมมีการบิตคอซ้ำอีกครั้งอาการปวดคอหนักมากขึ้นกว่าเดิม จึงซื้อยาแก้ปวด และยาคลายกล้ามเนื้อมากินตลอด ต่อมาเริ่มมีอาการชาแขนซ้ายคล้ายไฟช็อตปลายนิ้วมือสั่น และไปนวดครั้งที่ 3 แต่หมอนวดคนใหม่ มีอาการชาแขนขวาอ่อนแรงเริ่มจากแขนซ้าย ลำตัวซ้าย และขาซ้ายซีกซ้ายใช้การไม่ได้เลย กระทั่งเริ่มขาทางซีกขวามีอาการเหมือนกันและเดินไม่ได้ ทั้งนี้ ตนแนะนำลูกไปตรวจรักษาที่รพ.ศูนย์อุดรธานี แต่หมอไม่เชื่อว่าอาการที่เกิดจากการนวดพร้อมกับหัวเราะ และถามว่าติดยาหรือเปล่า ให้ยาแก้ปวด ยาคลายเครียดมากิน และไม่ยอมเอกซเรย์คอให้ ต่อมาได้ไปเข้ารพ.พิบูลย์รักษ์ หมอให้เอกซเรย์ทันทีพบกระดูกคอมีปัญหา ส่งตัวไปรักษาต่อที่รพ.หนองหาน พบกระดูกคอ ซี 1 ซี 2 ซี 3 เคลื่อนได้ฉีดยาแก้ปวดและให้กินยา มีนัดพบหมออีกครั้งในวันที่ 16 พ.ย.67 แต่อาการปวดหนักมากขึ้นจึงไปหาหมอในวันที่ 6 พ.ย. จึงถูกส่งตัวได้ตัวไปรักษาต่อในกรณีกระดูกคอเคลื่อนที่ รพ.ศูนย์อุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. มีทั้งรักษากระดูกคอเคลื่อน ไขสันหลังอักเสบ กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ในห้องไอซียู 10 คืนก่อนเสียชีวิต แพทย์ระบุปอดบวมและติดเชื้อในกระแสเลือด</p> <p>- นางนิชาภา ชยะธนะภักดิ์ อายุ 60 ปี ผู้จัดการร้านนวดแผนโบราณ ชี้แจงว่าร้านเปิดมาตั้งแต่ปี 2548 หมอนวดส่วนมากจะมาทำชั่วคราว ทางร้านจะตรวจสอบหมอนวดทุกคนว่ามีใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนหรือไม่ และจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนนวดน้องผิงที่เสียชีวิต เพราะเป็นการไล่เป็นตามคิว วันต่อวัน ส่วนการนวดหักคอส่วนมากหมอนวดที่เรียนมาไม่มีทำหักคอเป็นข้อห้าม แต่หมอนวดที่มาทำงานบางคนเคยผ่านงานกรุ๊ปทัวร์ไปต่างประเทศมาหรือไปเรียนรู้จากที่อื่นมา ซึ่งทางร้านไม่รู้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างให้เจ้าหน้าที่ของกรม สบส. ตรวจสอบร้านนวดที่มีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ และการนวดได้ทำถูกต้องตามแบบแผนการนวดหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันมักมีการประยุกต์นวดในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือการนวดทำให้ผู้รับบริการได้รับบาดเจ็บหรือไม่</p> <p>- นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา สสจ.อุดรธานี กล่าวว่า ขณะนี้กำลังหาข้อมูลให้ครบวงจรที่สุด โดยส่งทีมลงตรวจสอบเบื้องต้นในอำเภอเมืองว่าเป็นร้านนวดใด ได้ผ่านมาตรฐานการรับรองจากกรม สบส.หรือไม่ และหมอนวดผ่านหลักสูตรการหลักสูตรการนวดไทย 372 ชม.หรือไม่ หรือมาเรียนกันเองในร้าน หรืออาจเรียนแต่ไม่ครบหลักสูตรที่กำหนด ควบคู่กับการเสียชีวิตของผู้ป่วยว่ามีสาเหตุเชื่อมโยงจากการนวดด้วยหรือไม่ ซึ่งข้อมูลของ รพ.อุดรธานี พบมาจากปอดบวม ติดเชื้อในกระแสเลือด โดยในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ จะแถลงข่าวอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมย้ำว่าหลักสูตรการนวดไทย 372 ชม. ไม่เคยมีการสอนนวดบิด นวดจุด หรือดัดคอ สะบัดคอ</p> <p>- เพจ Drama-addict โพสต์เตือนคนชอบนวด ระบุว่า คอเป็นตำแหน่งที่เสี่ยงอันตรายมาก ควรเลี่ยงอย่าให้นวดตรงคอหรือตามแนวกระดูกสันหลัง หากนวดแล้วมีอาการปวดหัวรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน เวียนหัว แขนขาอ่อนแรง ให้รีบไปพบแพทย์ทันที</p> <p>- เพจ Dr.Dark โพสต์ ย้าย 2 รพ. ถึงรู้กระดูกเคลื่อน งานอกฝั่ง รพ.แล้ว ส่วนที่ถามเรื่องติดยา ก็ไม่ผิด อายุน้อย อาการแปลกๆ ก็ต้องถามก่อนจะไปที่ถึงพวกโรคร้ายาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแชนนัล, hfocus, ch7, js100)</p> <p>- นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา สสจ.อุดรธานี แถลงข่าววันนี้ (9ธ.ค. 2567) ระบุว่า ได้มอบหมายให้ทีม สสจ.อุดรธานี ร่วมแสดงความเสียใจและพูดคุยกับญาติ โดยได้รับข้อมูลเพิ่มเติม คือ ผู้ป่วยได้เข้ารับรักษาในวันที่ 5 ต.ค. มีอาการเริ่มต้นปวดคอ ป่าไหล่ และได้ไปนวดร้านหนึ่ง โดยระบุว่ามีการนวดบิดคอ หลังจากนั้นเริ่มปวดท้ายคอ ชาแขน และกลับไปนวดร้านเดิม คนเดิมต่อมา 2 สัปดาห์อาการไม่ดีขึ้น และไปนวดร้านเดิม กระทั่งเข้ารับการรักษาตัวที่รพ.อุดรธานี ได้นอนรพ.แผนกกระดูกและข้อระหว่างวันที่ 6-11 พ.ย. โดยแพทย์ตรวจสอบพบว่า แขนขาอ่อนแรง มีการเจาะหลังจนทราบว่าเป็นไขสันหลังอักเสบ ซึ่งได้ให้ยาตามหลักวิชาชีพ หลังจากนั้นอาการเริ่มดีขึ้น จึงกลับไปพักที่บ้าน แต่วันที่ 18 พ.ย. ญาติพบว่าผู้ป่วยมีอาการเกร็ง กระตุก กระทั่งเข้าไอซียู และได้เสียชีวิตด้วยการติดเชื้อในกระแสโลหิต ทั้งนี้ เรื่องของการรักษาจะเป็นในส่วนของ รพ.ที่เกี่ยวข้องจะชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน สำหรับการตรวจสอบร้านนวดให้กับผู้ป่วย พบร้านขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ส่วนหมอนวดที่มี ณ ปัจจุบันทั้งหมด 7 คนได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรและได้ใบรับรองแล้ว ส่วนมีการทำนอกเหนือจากการอบรมตามหลักสูตร เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ต้องตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้ญาติได้แจ้งความเพื่อพิสูจน์ทราบต่อไปว่าเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร ซึ่ง สธ.พร้อมให้ความร่วมมือ ซึ่งทางการแพทย์ หากหาสาเหตุแล้วเป็นที่สงสัยก็ต้องพิสูจน์ ส่วนจะขึ้นสูตรอยู่ที่ญาติในการพิจารณา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก, แนวหน้า, ch3plus, sondhitalk, one31, newtv)</p> <p>- พญ.ศรัณญา ยุทธโกวิท สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า การนวดที่บริเวณต้นคอหากผิดพลาด หรือแรงไป อาจส่งผลให้หลอดเลือดบริเวณต้นคอฉีกขาด กลายเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ จากการดูฟิล์มเอ็กซเรย์น้องฝิงที่เสียชีวิตจากข่าว คาดว่ามีภาวะหมอนรองกระดูกคอเสื่อมอยู่ก่อนแล้ว ยิ่งเมื่อมีการนวดมาประกบกันกับภาวะความเสื่อมของหมอนรองกระดูกคอ อาจเป็นกดทับเส้นประสาทที่มีการเชื่อมต่อส่งผลไปไขสันหลัง ทั้งนี้ ความเสื่อมของหมอนรองกระดูกคอเป็นไปตามวัย เกิดจากการก้มเงย ไข้คอบ่อย เมื่อมีภาวะเสื่อม มีอาการปวดเมื่อย ไม่แนะนำให้การนวดหรือ บิดคอ อาจเสี่ยงได้รับผลกระทบถึงแก่ชีวิตได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- ศ.นพ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ที่ปรึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต โพสต์ จากการสำรวจข้อมูลจากหมอทางสมองในสหรัฐฯว่า ในช่วงเวลา 2 ปี มีใครเคยประสบพบคนไข้ที่มีอาการอัมพฤกษ์จากเส้นเลือดสมองตีบภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากที่คนไข้ผ่านกรรมวิธีจับ ดัด ปรับกระดูกคอหรือไม่ โดยหมอสมอง 177 คน รายงานว่าเคยเจอผู้ป่วย 55 รายเข้าข่ายกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ คนไข้มีอายุระหว่าง 21 ถึง 60 ปี หลังจากการบิดดัดคอและเป็นผลต่อเส้นเลือดสมอง โดยเฉพาะคู่หลังเกิดต้นตอ พร้อมแนะวิธีแก้อะไหล่คอ สามารถทำกายภาพบำบัดด้วยตัวเองได้ คือ คอตรง หน้าตรง ดันศีรษะสู้กับฝ่ามือตนเอง 4 ทิศ ซ้ายขวา หน้าหลังเท่ากับ 1 รอบ ดันแรง ดันนาน ๆ ทำวันละ 10-20 รอบ ช่วยเรื่องกระดูกกดทับเส้นประสาท ปรับโครงสร้างกระดูก เส้นเอ็นให้เข้าที่ ทำให้กล้ามเนื้อคอแข็งแรง ไม่ต้องไปดัดคอที่ รพ.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>2. นทท.เสียชีวิตในร้านนวดหาดป่าตอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, pptv)</p> <p>- พ.ต.ท. ชนันท เมฆฉาย สภ. ป่าตอง จ.ภูเก็ต รับแจ้งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิตที่ รพ.ป่าตอง จึงเดินทางไปตรวจสอบภายในห้องฉุกเฉินพบศพนายลี มูน ทัก อายุ 52 ปี ชาวสิงคโปร์ ตามร่างกายไม่พบบาดแผล ซึ่งรพ. ได้ไปรับผู้เสียชีวิตจากร้านนวดแห่งหนึ่งพื้นที่หาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยพยายามช่วยชีวิต แต่ไม่สำเร็จเสียชีวิตในเวลาต่อมา สาเหตุการตายจะส่งศพไปผ่าพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อหาสาเหตุการตายที่แน่ชัด ก่อนประสานสถานทูตเพื่อติดต่อญาติของผู้เสียชีวิต มารับศพไปดำเนินการทางศาสนา</p>	
<p>ทลายปาร์ตี้มั่วสุมาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก., เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผจก., คมชัดลึก, sonthitalk, siamnews, workpoint, pptv, ch8, ch3, ch7, thaipbs, amarintv, postjung, bugaboo) เรื่องเล่าเข้านี้</p> <p>-จนท.ตร.สน.ทองหล่อ เข้าทลายปาร์ตี้มั่วสุมาเสพติดภายในห้องพักโรงแรม S31 ชั้น 20 ซ.สุขุมวิท 31 กทม. พบนักเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ รวม 124 คน เป็นชาย 123 คน และหญิง 1 คน เปิดเพลง ดิมแอลกอฮอล์ หลายรายถอดเสื้อและนุ่งเพียง กกน. ตรวจค้นพบยาอี และยาเค จำนวนหนึ่ง ควบคุมตัวทั้งหมดพร้อมของกลางมาที่ สน.ทองหล่อ ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะและผู้ครองครองรวม 97 คน ส่วนใหญ่มีรสนิยมชายรักชาย เป็นนักแสดงประกอบซีรีส์ อดีตผู้บริหารคลินิกเสริมความงามชื่อดัง อาจารย์ แพทย์ และผู้มีชื่อเสียงในสังคม โดยผู้ที่เข้าร่วมปาร์ตี้ ต้องมีการลงทะเบียนผ่านกลุ่มลับ แอดมินยืนยันตัวตนจึงมาสถานที่แห่งนี้ได้</p> <p>-ผู้ว่าฯ ชลบุรี สั่งบูรณาการจับกุมผู้ตั้งพืทยา พบ นทท. 200 คน ตรวจพบปัสสาวะม่วง 54 ราย ตรวจยึดยาเคไว้เป็นหลักฐาน เตรียมเสนอสั่งปิดสถานบริการ</p>	
<p>สมทบปรับปรุง รพ.สบเมย ลดหย่อนภาษี 2 เท่า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>-นพ.พิทยา หล้าวงศ์ ผอ.รพ.สบเมย ระบุว่า รพ.สบเมย จัดทำโครงการเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการต่อลมหายใจช่วยชีวิตผู้ป่วย โดยการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และปรับปรุงอาคาร รพ.สบเมย คาดว่าจะใช้เวลาปรับปรุงระหว่างปีงบประมาณ 2568-2569 และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตั้งแต่ 1 ต.ค.2568 -30 ก.ย.2569 โดยใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ บัญชีออมทรัพย์ สาขาแม่สะเรียง เลขที่บัญชี 020173387942 โดยทางรพ.สบเมยจะนำส่งข้อมูลการบริจาคให้สรรพากรในระบบ e-donation ทั้งนี้หากประสงค์รับใบเสร็จรับเงิน สามารถติดต่อฝ่ายการเงิน รพ.สบเมย</p>	
<p>งานมหกรรมสุขภาพเมืองเชียงใหม่ 2567</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>-รศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผอ.รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมงานมหกรรมสุขภาพเมืองเชียงใหม่ 2567 (Health Charming Chiang Mai 2024) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปีคณะแพทยศาสตร์ มช. โดย คณะแพทยศาสตร์ มช. และศูนย์ศรีพัฒน์ ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่ ได้รวบรวมบริการทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย และส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชน โดยมี นายศิวะ ธมิกานนท์ รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประธานในพิธี ในงานมีการตรวจสุขภาพฟรี บูธบริการด้านสุขภาพกว่า 20 บูธจากศูนย์ศรีพัฒน์ และองค์กรพันธมิตร พร้อมให้คำปรึกษาจากทีมแพทย์เฉพาะทาง</p>	
<p>สาวป่วยซึมเศร้า กระโดดสะพานฆ่าตัวตาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, คมชัดลึก, บ้านเมือง, คมชัดลึก, แนวหน้า, linetoday)</p> <p>-นางสาวกัญญาณัฐ อายุ 26 ปี ป่วยซึมเศร้า สอบไม่ติดคณะที่อยากเรียน ขับรถจักรยานยนต์มาจอดที่บริเวณใกล้ๆกับสะพานข้ามลำห้วยลำพะเนียง บ้านหนองหัวใหญ่ ตำบลหนองหัว อำเภอมือง จังหวัดหนองบัวลำภู และได้ปีนขึ้นไปบนสะพานกระโดดลงไปแม่น้ำเสียชีวิตมารดาของผู้เสียชีวิต ได้ให้การว่าบุตรสาวเป็นคนเรียนเก่ง โดยเมื่อประมาณต้นปี 2566 ตนเองสังเกตเห็นความผิดปกติของบุตรสาว ว่ามีอาการซึมเศร้าและชอบเก็บตัว จึงได้พาบุตรสาว ไปปรึกษาแพทย์ที่รพ.หนองบัวลำภู และคุณแม่ขอให้รับประธาณยามาตั้งแต่นั้นปี 2566 จนถึงปัจจุบัน อยู่บ้านบุตรสาวไม่เคยพูดอะไร ไม่ทำ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อะไรผิดสังเกตว่าจะก่อเหตุแบบนี้ ตนเองรู้สึกเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งบิดาของน้องทำงานอยู่ที่ต่างประเทศ ก่อนที่น้องจะกระโดดลงน้ำได้ส่งข้อความไปหาคุณพ่อ โดยแพทย์เวรโรงพยาบาลหนองบัวลำภูได้ชันสูตรไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย และทางญาติไม่ติดใจการเสียชีวิต จึงได้มอบร่างให้ไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไป</p>	
<p>แนววิถีแก๊พพิษแมลงก้นกระดก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์</p> <p>- มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์ภาพและข้อความสุดขลุกลงในกลุ่ม “พวกเราคือผู้บริโภคร” หลังเจ้าของโพสต์เจอ “แมลงก้นกระดก” ที่บุกมาเป็นกองทัพ จนทำให้เจ้าตัวถึงกับหลอนในสิ่งที่เห็น ชาวเน็ตแห่แชร์ประสบการณ์ และวิธีจัดการกับแมลงก้นกระดก สำหรับ “ตัวก้นกระดก” หรือแมลงก้นกระดก จะมีสารพิษเพเดอร์ลิน (Pederin) ซึ่งมีลักษณะเป็นกรดที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง หากเกิดไปสัมผัส ปี ตบหรือตี แมลงก้นกระดกจะปล่อยของเหลวออกมาซึ่งเป็นพิษต่อผิวหนังได้ จะรู้สึกปวดแสบปวดร้อน เมื่อถูกผิวหนังจะทำให้เป็นผื่นคัน เมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่ง ผิวหนังพรอยไหม้แดง มีตุ่มน้ำ ตุ่มพอง และตุ่มหนอง ลักษณะคล้ายเป็นเริมหรืองูสวัด แต่จะพบในลักษณะเป็นรอยยาว ไม่เป็นกระจุก ในผู้ที่มีอาการแพ้พิษรุนแรง อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือมีไข้ หากถูกพิษบริเวณดวงตา อาจทำให้ตาบอดได้ ทั้งนี้หากร่างกายสัมผัสถูกพิษให้รีบล้างน้ำสะอาด หรือเช็ดด้วยแอมโมเนียทันที และไม่ควรสัมผัสถูกบริเวณที่ถูกพิษ เพราะอาจเกิดการลุกลามหรือติดเชื้อซ้ำ ควรทายาปฏิชีวนะประเภทครีมที่บริเวณแผล แต่หากมีอาการลุกลามรุนแรงควรรีบไปพบแพทย์</p>	
<p>พยากรณ์อากาศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3plus</p> <p>- กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศว่า มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอากาศเย็นลงกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา ยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด</p>	
<p>การระบาดลึกลับในคองโก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight, linetoday)</p> <p>- ศูนย์จี้โนทางการแพทย์ เผยสถานการณ์น่าวิตกได้เกิดขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เมื่อโรคปริศนาที่รู้จักกันในชื่อ "โรค X" แพร่ระบาดในเขตสุขภาพป็นซี จังหวัดควงโก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ นับตั้งแต่พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567 ข้อมูลล่าสุด ณ ต้นเดือนธันวาคม 2567 พบผู้ป่วย 376 ราย เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 79 ราย โดยบางรายงานระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจสูงถึง 143 ราย นั้วิตกว่าเกือบครึ่งของผู้ป่วยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้ป่วยมักมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ไอ หายใจลำบาก และบางรายมีภาวะโลหิตจาง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจหาสาเหตุ โดยส่งตัวอย่างไปตรวจสอบคาดว่าจะทราบผลภายใน 1-2 วัน การระบาดเกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของไข้หวัดใหญ่ และมีข้อสังเกตเบื้องต้นว่าอาจแพร่ผ่านอากาศ แม้ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัด การระบาดครั้งนี้ สร้างความกังวลว่าอาจเป็นเชื้อก่อโรคชนิดใหม่ที่มีศักยภาพแพร่ระบาดทั่วโลก คล้ายโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าแม้อัตราการเสียชีวิตจะสูง แต่ยังไม่พบการแพร่กระจายแบบทวีคูณ ทั้งนี้ พื้นที่ระบาดประสบปัญหาขาดสารอาหารสูงถึง 40% ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย นอกจากนี้ยังมีความล่าช้าในการรายงานถึง 5-6 สัปดาห์ก่อนแจ้งรัฐบาลกลาง ประกอบกับพื้นที่ห่างไกล และข้อจำกัดด้านสาธารณสุข ยิ่งทำให้การควบคุมโรคเป็นไปได้ยากลำบาก เจ้าหน้าที่แนะนำให้ประชาชนระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม และรักษาสุขอนามัย โดยการค้นหาสาเหตุของโรค X ยังคงเป็นภารกิจเร่งด่วนของทั้งหน่วยงานท้องถิ่นและนานาชาติ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและทำความเข้าใจลักษณะของโรคนี้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น</p>	